

โรงเรียนบ้านจะก๊วะ

มาตรการการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1	ภัยบุคคล -ครู กับ นักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง ทำความเข้าใจและปรึกษาหารือ และข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนที่สามารถทำได้ และให้ผู้ปกครองยินยอมในการลงโทษ 2. การปรับพฤติกรรม ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ใช้หลักการเสริมแรง และการลงโทษอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้พฤติกรรมพึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 3. การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน เช่น บรรยากาศ สถานที่ ให้เป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และหาโอกาสให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายในบ้าง เช่น การกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ต้องการความสำเร็จเกิดความพึงพอใจในการกระทำสิ่งที่ดี
	-ครู กับ บุคคลอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับบุคคลภายนอก 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรับฟังและยอมรับคำชี้แจงและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานชุมชนและหน่วยงานภายนอก 3. ครูเข้าถึงและให้ความสำคัญกับชุมชน และหน่วยงานอื่น
	-ครู กับ ครู	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูทุกคนต้องมีความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2. ครูต้องรู้จักแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 3. ครูและบุคลากรต้องยอมรับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลได้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีในหน่วยงาน 4. ครูต้องยอมรับและเชื่อฟังในการกล่าวตักเตือนจากเพื่อนร่วมงานเมื่อมีการทำผิด
	-อื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 2. จัดทำแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน 4. มอบหมายครูประจำชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น

		<p>5. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่ หรือการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม</p> <p>6. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมีส่วนร่วมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ</p> <p>7. จัดทำทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>8. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน</p> <p>9. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน</p>
2	อุบัติเหตุ	<p>1. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนต้องรู้จักวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>2. ทางโรงเรียนจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน</p> <p>3. ครูในโรงเรียนต้องคอยสอดส่องดูแลในส่วนต่างๆ ของโรงเรียน</p> <p>4. ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างปลอดภัยสร้างนิสัยระมัดระวัง และปลูกฝังการป้องกันภัย</p>
3	สาธารณภัย	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด</p> <p>6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที</p> <p>7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย</p> <p>8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>9. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร</p> <p>10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ</p> <p>11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในกาปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>

ผู้รายงาน

อัสมะ

(นางสาวอัสมะ บินยูโซ๊ะ)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านจะกะวี